

ด่วนที่สุด

ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๑๖๐๒๙



ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชารูธดำเนิน สป ๕๒๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเน้นการควบคุมการเดินทางของบุคคลเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจังหวัดลำปาง ให้อยู่ในสถานการณ์ที่จำกัด

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกเทศมนตรีนครลำปาง และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๑๘๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดลำปางได้ขอความร่วมมือเน้นการควบคุมการเดินทางของบุคคลเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจังหวัดลำปาง ให้อยู่ในสถานการณ์ที่จำกัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ประกาศ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดปริมณฑล อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พิจารณามีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง หรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารที่อยู่อาศัยรวม อาคารสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือโครงการจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และให้มีคำสั่งปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร รวมทั้งมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยสามสัปดาห์ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๖/๒๕๖๔ ประกาศ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น ๑๐ จังหวัด

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในช่วง ๔ วันที่ผ่านมา จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน ๔ ราย ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจากโหนดใหม่ของผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ปรากฏว่าเมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางแล้วไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคจังหวัดลำปางได้กำหนดไว้

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทบทวนมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดลำปางจึงขอเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการที่จังหวัดลำปางกำหนด ดังนี้

/๑. บุคคล ...

๑. บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (บัญชีรายชื่อจังหวัดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) กำหนด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด - 19 โทร. ๐๙๓-๑๔๐๘๐๒๓ โดยไม่ปกปิดข้อมูลใหม่ไลน์ในการเดินทาง เพื่อพิจารณาการกักกักความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค และบุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตัวเองที่บ้าน/ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน และหากพบว่ามีอาการไม่ปกติให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด กรณีหากมีภารกิจจำเป็นต้องออกจากบ้าน/ที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกครั้ง เว้นแต่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ไม่สามารถใช้ผลตรวจทางอีเมล สำเนาถ่ายเอกสาร หรือ SMS มือถือได้ หรือ ยินยอมให้จังหวัดลำปางตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หรือ มีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด - 19 Sinovac /Sinopharm ครบ ๒ เข็ม โดยหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ มาแล้วเป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ขึ้นไป หรือ AstraZeneca/Pfizer/Moderna/Johnson and Johnson อย่างน้อย ๑ เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ขึ้นไป

๒. บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (บัญชีรายชื่อจังหวัดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) กำหนด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปางให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด - 19 โทร. ๐๙๓-๑๔๐๘๐๒๓ โดยไม่ปกปิดข้อมูลใหม่ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณาการกักกักความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค และบุคคลดังกล่าวจะต้องเฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที อนึ่ง เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีมาตรการเข้มข้น ดังนั้น ก่อนการเดินทางขอให้ตรวจสอบมาตรการชุมชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

๓. ให้นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้กลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมไปถึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันสอดส่องดูแล ติดตาม และเฝ้าระวัง คัดกรอง กรณีประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐